

ข้าพเจ้าต้องรู้อะไรบ้างถ้าบุตรได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการ?

ข้อมูลสำหรับบิดามารดา/ผู้ดูแล

การเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงคืออะไร?

พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงคือสิ่งที่บุคคลหนึ่งทำ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น การเตือนอย่างเป็นทางการบอกแก่นักเรียนว่าพฤติกรรมของเขาได้ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นได้ หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อการสอนและการเรียน เป็นการเตือนที่แจ้งให้ท่านและบุตรของท่านทราบว่าพฤติกรรมของเขาจำเป็นต้องมีการปรับปรุง

การเตือนอย่างเป็นทางการเป็นจดหมายที่ระบุพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของบุตรที่บ้านทันที บุตรของท่านจะยังไม่ถูกให้พักการเรียนในตอนนี้อย่างเป็นทางการ

จะเกิดอะไรขึ้นหากบุตรของข้าพเจ้าถูกเตือนอย่างเป็นทางการ?

โรงเรียนจะหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง และจะอธิบายคำเตือนอย่างเป็นทางการแก่บุตรของท่าน ครูใหญ่จะส่งการเตือนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านด้วย

จุดประสงค์ของการเตือนอย่างเป็นทางการก็เพื่อให้ท่านและบุตรของท่านมีเวลาเข้าใจถึงผลกระทบของพฤติกรรมของเขา และเห็นชอบกับแผนสนับสนุนที่จะเข้าร่วมในกลยุทธ์สนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก โรงเรียนจะให้โอกาสท่านและบุตรได้พบครูใหญ่เพื่อพิจารณาพฤติกรรมและวางแผนหรือทบทวนความสนับสนุนที่บุตรของท่านต้องการ

ท่านสามารถพาผู้สนับสนุนหนึ่งคนมาด้วยในการประชุมทุกครั้งกับทางโรงเรียน

การเตือนอย่างเป็นทางการมีผลเป็นเวลานานได้ถึง ๕๐ วันโรงเรียน ในช่วงระยะเวลา นี้ บุตรของท่านอาจถูกให้พักการเรียน ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีก หรือพฤติกรรมอื่นที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้น

ต้องทำอะไร ถ้าบุตรได้คำเตือนอย่างเป็นทางการ?

เด็กเกือบทุกคนบางครั้งจะทำสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎของโรงเรียน หรือ [ข้อกำหนดพฤติกรรมสำหรับนักเรียน](#) บางครั้งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงมีการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [สิ่งที่ควรทำถ้าบุตรมีปัญหาที่โรงเรียน](#)

ถ้าบุตรของท่านได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่ามีความประพฤติที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ ความร่วมมือของท่านกับโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดการกับพฤติกรรมของบุตรของท่าน และในการพัฒนาทางแก้อย่างร่วมกัน ปรึกษากับครูใหญ่ของโรงเรียนเกี่ยวกับคำเตือนอย่างเป็นทางการ และดำเนินการร่วมกับทีมสนับสนุนบุตรของท่านเพื่อหาทางแก้ไข

ถ้าพฤติกรรมเกิดขึ้นอีกจะอย่างไร?

ถ้าพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นอีกภายใน ๕๐ วันโรงเรียน นับจากการเตือนอย่างเป็นทางการ ครูใหญ่อาจตัดสินใจสั่งให้บุตรของท่านพักการเรียน การตัดสินใจให้พักการเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ครูใหญ่ได้พิจารณาพฤติกรรม และความต้องการส่วนตัวของบุตรท่านและของเด็กคนอื่น ๆ มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [การสั่งให้นักเรียนพักการเรียน](#)

ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร ถ้ามีข้อกังวลอย่างอื่น?

ถ้าท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรมหรือความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรที่โรงเรียน วิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มด้วยพูดคุยกับครู ผู้ช่วยครูใหญ่หรือรองครูใหญ่ ประเด็นส่วนมากแก้ไขได้โดยการพูดคุยกับผู้รู้จักบุตรของท่านและสถานการณ์

บางครั้งท่านอาจต้องการพูดคุยกับผู้อื่น โรงเรียนของท่านสามารถให้ข้อมูลในการติดต่อกับสำนักงานการศึกษาในท้องถิ่นของท่านซึ่งอาจให้ความช่วยเหลือได้ อนึ่งควรนึกถึงการปรึกษากับแพทย์ของบุตรถ้าท่านคิดว่าความกังวลของท่านอาจเป็นเหตุผลทางการแพทย์

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [การทำหน้าที่แทนบุตรของท่าน](#) เช่นเดียวกับ [กฎบัตรชุมชนโรงเรียน](#) ที่ระบุแนวทางในการสื่อสารกับโรงเรียน

ข้าพเจ้าสามารถได้ข้อมูลอะไรจากทางโรงเรียน?

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางโรงเรียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและทำไมจึงเกิดขึ้น โรงเรียนควรอธิบายแก่ท่านถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใดๆ การดำเนินการที่จะเกิดขึ้น และท่านควรทำอย่างไรหากท่านมีข้อขัดข้อง

บริการล่ามทางโทรศัพท์

ถ้าท่านอยากติดต่อกับโรงเรียนและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และบอกภาษาที่ท่านต้องการ และขอให้พนักงานโทรศัพท์โทรโรงเรียน พนักงานจะจัดล่ามให้ช่วยในการสนทนาของท่าน ท่านไม่ต้องเสียเงินสำหรับบริการนี้